



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

05 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### การฉีดวัคซีนโควิด

สื่อแนะนำ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผยขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ของไทยดีขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับสถานการณ์ระบาดทั่วโลก เชื่อว่าอีกไม่นานองค์การอนามัยโลกจะลดระดับความรุนแรงของโรคโควิด 19 ลง เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่มีการตรวจเจอที่แท้จริงทำให้ทราบว่าเป็นโรคโควิด 19 และจากการติดตามดูความรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพบว่าอาการไม่หนัก และไม่มีอาการทางปอดรุนแรง ส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการคล้ายไข้หวัด สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 นั้น ในอนาคตจะฉีดเหมือนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ คือปีละ 1 ครั้ง ซึ่งต้องขึ้นกับคำแนะนำคณะกรรมการวิชาการ

สื่อแนะนำ : นสพ.ผู้จัดการ เว็บไซต์มติชน

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า โรคโควิด 19 กำลังเปลี่ยนเป็นโรคประจำฤดูกาล ระยะนี้เป็นระยะสงบของโรคเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ และตามฤดูกาล จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน จึงควรได้รับวัคซีนก่อนที่จะมีการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น โดยรับวัคซีนประจำปีตั้งแต่ปลายเมษายน-พฤษภาคม เพื่อรองรับฤดูฝนหรือช่วงนักเรียนเปิดเทอม ผู้ที่ควรได้รับวัคซีนอย่างยิ่งคือกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อติดโรคแล้วจะรุนแรง ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 3 เข็มร่วมกับการติดเชื้อมาแล้ว ภูมิคุ้มกันจะอยู่ในระดับที่สูงมาก และอยู่นานเกิน 6 เดือน ในกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยติดเชื้อควรได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีน หลังจากเข็มสุดท้ายเกิน 6 เดือนแล้ว เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น และเตรียมรองรับโควิด 19 ประจำฤดูกาล

### หมอพร้อมเปิดระบบขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, pptvhd36)

-กรมควบคุมโรคแจ้งระบบหมอพร้อมปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว สามารถขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ ผ่านระบบหมอพร้อมเมนู International Certificate ได้ตามปกติแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-590-3232, 096-190-9290, 096-190-9879 ในวันและเวลาราชการ

### Long COVID

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก อัปเดตความรู้ Long COVID ว่า คณะจากประเทศเดนมาร์ก ได้ประเมินผลกระทบของการติดเชื้อโควิด 19 ต่อการลาหยุดงานด้วยเหตุผลของการเจ็บป่วยในช่วงเวลาต่อมา พบว่า กลุ่มคนที่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อนจะมีการลาหยุดงานด้วยเรื่องการเจ็บป่วยมากกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อ ลักษณะของคนที่เกี่ยวข้องต่อการลาหยุดมามากนั้น ได้แก่ เพศหญิง, อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงคนที่มีโรคประจำตัวมาก่อน และคณะจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ได้ประเมินผลกระทบของภาวะ Long COVID พบว่า ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพมากขึ้น 74%

### สถานการณ์ต่างประเทศ

สื่อแนะนำ : นสพ.มติชน เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ)

-ญี่ปุ่นประกาศ ยกเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีน ไม่ต้องตรวจโควิด ก็เข้าประเทศได้แล้ว เริ่ม 8 พ.ค. 2566 นี้



## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### ฝุ่นPM.2.5

สื่อแนะนำ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ เชียงใหม่นิวส์

-นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.สวนปรุง เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ รพ.สวนปรุงติดตามสถานการณ์ กรณีหมอกควันและPM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างใกล้ชิด ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและ PM 2.5 ขึ้น พร้อมเน้นย้ำการประสานงานเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์ระวังคุณภาพอากาศ บริเวณ รพ.สวนปรุง พบว่า คุณภาพของอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาที่รุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ และระบบ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตลอดเลือด ทั้งนี้จากการสำรวจผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง จำนวน 100 คน พบว่า มากกว่าร้อยละ 70 มีอาการแสบเคืองจมูก มีน้ำมูก และมีอาการระคายเคืองเยื่อตา รวมถึงเฝาระวังกลุ่มเปราะบางที่มีความเครียดอยู่เดิมเมื่อเจอสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นปัจจัยกระตุ้น ทำให้มีอาการนอนไม่หลับและมีความเครียดเพิ่มขึ้น ปัญหาที่สำคัญคือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความกังวลต่อสภาพอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นถึงร้อยละ 95.20</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์ thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ข้อมูลชี้ชัดภาคเหนือเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดมากที่สุดในประเทศ จากสถานการณ์ PM 2.5 ที่มีค่าสูงในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องนับเดือน โดยอ้างอิงข้อมูลการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดจากมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ภาคเหนือ มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดสูงกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศ หรือประมาณ 31.4 รายต่อแสนประชากร ในปี 2563 ขณะที่อัตราเฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ 22.6 รายต่อแสนประชากร</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ ejan mono29)</p> <p>- นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยค่าฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ 17 จังหวัด กลับมาสูงขึ้นกว่า 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอีกครั้ง อยู่ในระดับสีแดง 20 พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันในหลายพื้นที่ พบสูงสุดที่ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยยังพบการเผาในเขตป่าจำนวนมาก , ผลกระทบจุดความร้อน (Hotspot) จากประเทศเพื่อนบ้าน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองประชาชนในพื้นที่ควรตรวจกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงให้เฝ้าระวังอาการผิดปกติ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- GISTDA เผย 3 อันดับจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 3 อันดับ คือ น่าน 282 จุด, แม่ฮ่องสอน 177 จุด และเชียงราย 133 จุด ส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ทางภาคเหนือคองน่าเป็นห่วงมากเช่นเคย เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นแบบรายชั่วโมง เมื่อเวลา 10:00 น. ที่ผ่านมา พบหลายจังหวัดอยู่ในระดับสีแดงและมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะที่เชียงรายมีค่า PM 2.5 สูงสุดกว่า 200 ไมโครกรัม ตามด้วยแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน หนองคาย และเลย ขณะที่ ปก. เตือนเฝ้าระวังอากาศร้อนจัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์)</p> <p>- ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 5 เม.ย.2566 เวลา 07.00 น. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าเกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ได้แก่ 1.เขตคลองสาน 2.เขตบางกอกใหญ่ 3.เขตปทุมวัน 4.เขตหนองแขม 5.เขตบางนา 6.เขตบางพลัด 7.เขตทวีวัฒนา</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ innnews</p> <p>- ทางเว็บไซต์ IQAir รายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก เชียงใหม่ ติดอันดับ1 ของโลก พบค่าฝุ่นPM2.5 สูงต่อเนื่อง AQI 291 ขณะกรุงเทพฯ อยู่อันดับ 7 AQI 148</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์spacebar</p> <p>- ทีมนักวิจัยในอังกฤษศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลกับมลพิษทางอากาศ โดยพบว่าเมื่อมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น เศษซึมเศร้าและวิตกกังวลก็จะเพิ่มขึ้นด้วย</p>	
<p><b>อากาศร้อน</b></p> <p><b>สื่อที่แนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย เพจสฤษฎ)</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดหมายดัชนีรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV Index) ช่วงวันที่ 3 – 9 เมษายน 2566 ดัชนียูวีสูงสุดกรณีท้องฟ้าโปร่ง เวลา 12.00 น. หลายจังหวัดค่าดัชนียูวีสูงพุ่งทะลุ 11 อยู่ในระดับ Extreme ควรหลีกเลี่ยงการออกแดด หากได้รับปริมาณมากในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. สามารถเกิดผิวหนังเกรียมแดด (sun burn) จากการได้รับแสงแดดติดต่อกันประมาณ 15 นาที และระยะยาว จะมีผลกระทบต่อดวงตาและทำลาย DNA ได้</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า1) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, hfocus, mcot)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเจ็บป่วยฮีทสโตรก (Heatstroke) เป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากความร้อนที่อันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ การป้องกันทำได้ดังนี้ สวมเสื้อผ้าที่โปร่งสบาย ระบายความร้อนได้ดี และน้ำหนักเบา หลีกเลี่ยงแดดหรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัด ดื่มน้ำให้เพียงพอแม้จะไม่กระหายน้ำก็ตาม หากต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง แนะนำให้เป็นช่วงเช้าหรือเย็น หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิถีปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าที่ร่ม ถอดเสื้อผ้าให้ร่างกายระบายความร้อน นำผ้าเปียกวางตามร่างกายผู้ป่วย เช็ดตามข้อพับต่าง ๆ เปิดพัดลมระบายความร้อน พร้อมกับโทร 1669 ของความช่วยเหลือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ผลตรวจซีซีเอ็ม-137 ในสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ออกประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีการตรวจวัดระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีซีซีเอ็ม-137 ในสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานหลอมโลหะที่เกิดเหตุวัสดุกัมมันตรังสีซีซีเอ็ม-137 สูญหาย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทั้งในบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงหลอมโลหะ บริเวณที่พักอาศัยของประชาชนรอบโรงหลอม และในสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำผิวดิน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงหลอม อยู่ในระดับปกติ รวมทั้งไม่พบซีซีเอ็ม-137 ในน้ำดิบจากสถานีสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค 4 จุด</p>	
<p><b>สธ. เชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือน - ลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2565</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายนของทุกปี ให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง) และกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 23 ราย เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรมและจิตสาธารณะ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ทั้งนี้ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 107 ราย</p>	
<p><b>แนวทางป้องกันสูงอายุกหักม</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, ผจก., thailandplus, prd, The Reporters, Radio-สวท.)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 และคาดการณ์ว่าในปี 80 จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุร้อยละ 30 ทั้งนี้ ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงได้รับอุบัติเหตุจากการลัดตกหักม แนะนำบุตรหลานที่กลับบ้านช่วงสงกรานต์เลือกรองเท้า และปรับพื้นที่บริเวณบ้านหรือห้องน้ำให้ปลอดภัย เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ของการหักมกว่าร้อยละ 60 มาจากการลื่น สะดุด ก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกัน</p>	
<p><b>แนะนำลูกหลานฉีดวัคซีนคอตีบ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ผจก., thaipbs, thansettakij, The Reporters, pptvhd36, thailandplus)</p> <p>- กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเพิ่มขึ้น เช่น คอตีบ ไอกรน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก เนื่องจากความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนลดลง จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้ในบางพื้นที่เด็กอาจยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ แนะนำประชาชนพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค</p>	
<p><b>อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sanook)</p> <p>-กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวง อว. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เปิดโครงการวิจัยอนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ. 2576 เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและอนาคตศึกษาด้านสุขภาพจิต ของ 4 หน่วยงาน เพื่อร่วมนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการมองอนาคตมาช่วยส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพจิตของประเทศไทย โดยกรมสุขภาพจิตยินดีที่จะร่วมค้นคว้า สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาวิจัยอนาคตศึกษาด้านสุขภาพจิตผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	
<p><b>สุขสำราญนิทรากลินิก</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่แบบบูรณาการร่วมกับสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย ในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และผู้ป่วยที่มีอาการ Post COVID-19 ที่ อบต.แม่ยางตาล.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อให้บริการสุขสำราญนิทรากลินิก รักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ครอบคลุม พร้อมให้คำปรึกษาและจ่ายยาแก่ผู้ป่วยลองโควิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>รพ.ราชวิถี จัดประชุมวิชาการประจำปี 2566</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติห์ตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566 หัวข้อ "72<sup>nd</sup> Anniversary of Rajavithi Hospital : The journey of success" ระหว่างวันที่ 4 – 5 เม.ย. 66 เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย สหวิชาชีพ จากภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมถึงระดับนานาชาติได้ร่วมเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิชาการ นำวิชาการต่างๆ ของโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านการแพทย์ของประเทศเผยแพร่สู่สาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายทั่วโลก สร้างองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมต่อไป</p>	
<p><b>ปลาหมึกกล้วยพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยนิวส์, ch7, thailandplus, bangkokbiznews)</p> <p>- อย. ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง (FROZEN COOKED SQUID SLICES (GRADE B) ผลิตโดย FUJIAN HUAXIAN AQUATIC SEAFOOD CO., LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นการผลิตที่ 076/2022 วันผลิต 20/10/2022 และวันหมดอายุ 20/10/2024 น้ำหนักสุทธิ 10 กก./กล่อง นำเข้าโดยบจก. วายเอจ เทรด ทราน อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด</p>	
<p><b>บัตรทอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, สยามรัฐ, hfocus, TheCoverage)</p> <p>- น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สอภ. และอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการมีส่วนร่วม สปสช. เผย สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอภ.) หรือสภาผู้บริโภค และสปสช. ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานพยาบาลทุกระดับที่ร่วมให้บริการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณีการไต่สวนนอกบัญชีและการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ป่วย ทั้งนี้ ผู้ใช้บัตรทองร้องเรียนถูกเรียกเก็บค่ารักษา เป็นค่ายานนอกบัญชี มากที่สุด ปี 65 พบ 32 ราย เป็นเงิน 1.72 ล้านบาท ผลสำรวจพบ 80% ไม่อยากร้องเรียน กลัวมีปัญหาเมื่อเข้ารับรักษา บางแห่งให้จ่าย 30 บาทก่อนจึงได้เวชระเบียน ขอให้สปสช.-สธ.แก้ไขปัญหา รพ.ปรับระบบออกใบเสร็จ ด้านรองเลขาธิการ สปสช.ย้ำการไต่สวนนอกบัญชีหลัก หากหมอสั่งจ่ายเองตามจำเป็น คนไข้ไม่ร้องขอ ไม่มีสิทธิเก็บ ส่วนกรณี รพ.ให้เซ็นชื่อสละใช้สิทธิบัตรทอง ไม่มีผลทางกฎหมาย</p>	
<p><b>สปสช. ประกาศ 129 โรงพยาบาล เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ thaigov)</p> <p>- สปสช. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล 129 แห่ง ที่ให้บริการนอกเวลาราชการ แก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่มีอาการป่วยกะทันหัน หรือเหตุจำเป็น แต่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน ช่วยลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤต</p>	
<p><b>หวั่นยอดติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในไทยเพิ่ม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. : แนวหน้า เว็บไซต์ : naewna</p> <p>- รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าวว่า 3 ปีที่ผ่านมาประชาชนให้ความสนใจเรื่องโควิดและมีการป้องกันตัวที่ดีเป็นผลพลอยได้ทำให้ป้องกันเชื้อโรคจากทางเดินหายใจต่างๆ ได้เกือบหมด ปัจจุบันมีการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมตามปกติ คาดในประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่น่าจะกลับมาแพร่ระบาด เชื้อไข้หวัดใหญ่มีการกลายพันธุ์ไปอย่างมาก ซึ่งถ้าติดเชื้อมาจะอาการแย่งกว่าเก่า การป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน 2 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มเด็กที่จะเป็นกลุ่มติดเชื้อเยอะและเป็นแหล่งของการแพร่กระจาย 2.กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ปอด ไต และโรคสมอง เพื่อป้องกันการอันตรายถึงชีวิต</p>	
<p><b>กลุ่มผู้เสียหายคลินิกของพิมรี่พาย ร้องเร่งรัดคดี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ch3plus, kapook)</p> <p>- พ.ต.อ.อนุสรณ์ วยาคำ ทนายความ พากกลุ่มผู้เสียหายจากการเสริมความงามใบหน้าจากคลินิกแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง ซึ่งเป็นของพิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง นำหลักฐานและคลิปเสียงบทสนทนาระหว่างผู้เสียหายกับผู้บริหารรายหนึ่ง ที่ยอมรับว่าทางคลินิกมีการใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจาก พล.ต.ท.ธิตติ แสงสว่าง ผบช.น. เพื่อให้ช่วยเร่งรัดติดตามความคืบหน้าทางคดี หลังจากเวลาผ่านไปกว่า 15 เดือน แต่คดีกลับไม่คืบหน้า อีกทั้งฝ่ายคลินิกยังไม่ยอมเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>	
<p><b>คิดค้นยาใหม่รักษาโรคติดเชื้อจากรา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ VARIETY</p> <p>- ที่ผ่านมารักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อราชนิดรุนแรงต้องใช้ยาฉีดที่มีราคาสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป ปัจจุบันบริษัทระดับโลกแห่งสหรัฐอเมริกา ร่วมกับนักวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก ได้ทำการศึกษาระยะที่ 3 ทดสอบกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกือบ 200 รายใน 15 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะทำให้มีมาตรฐานเชื้อราประเภทออกฤทธิ์ยาว (Long-Acting</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Antifungal) ในเร็ว ๆ นี้ ผู้ป่วยจะรับยาได้น้อยลง จากที่ต้องฉีดยาทุกวัน เหลือเพียง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คงมีประสิทธิภาพเดิม ผลข้างเคียงน้อย โดยมี รศ.ดร.นพ.เมธี ชยะกุลศิริ อาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นผู้แทนนักวิจัยเพียงคนเดียวจากภูมิภาค เอเชีย ที่ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมนิพนธ์ผลงานตีพิมพ์จากงานร่วมวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อราแคนดิดา</p>	
<p><b>ธุรกิจคลินิกโรคทั่วไปและเฉพาะทาง</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย)          -กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยธุรกิจคลินิกโรคทั่วไปและเฉพาะทางเติบโตต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงโควิด 19 ระบาดถึงปี 65 โดย 2 เดือนแรกของปี 66 จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้น 32.41% ทุนเพิ่มขึ้น 1.96 เท่า เกินครึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เหตุมาจากการใช้บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น รองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบ 20% ของประชากรทั่วประเทศ</p>	
<p><b>6-9 เมย.ระวังพายุ</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ newtv.          -กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 6-9 เม.ย.ประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนถึงร้อนจัด ระวังพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ฟ้าผ่า</p>	
<p><b>สี่อิ้วโซดา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์)          -"เด็กสมบูรณ" เฉลยแล้ว "อิ้วโซดา" ที่แท้เป็นคอนเทนต์ April fool's day หลังจากโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ เตรียมเปิดตัว "อิ้วโซดา" เครื่องดื่มใหม่รับซัมเมอร์ จนกลายเป็นที่ฮือฮา ล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก Deksomboon Fan Page ได้โพสต์ข้อความ โดยระบุว่า April fool's day อิ้วโซดา เด็กสมบูรณ คอนเทนต์หยอกๆ ไม่มีการออกเครื่องดื่มใหม่มาจำหน่าย พร้อม แจก 3 สูตร ให้ทำกินเองง่ายๆ</p>	